

Số: 57/BC-UBND

Khe Tre, ngày 11 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2023. Ủy ban nhân dân thị trấn báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2023 như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Căn cứ Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Huyện ủy Nam Đông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Đề án số 01/ĐA ngày 27/01/2021 của UBND huyện về hỗ trợ người lao động huyện Nam Đông đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025.

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2023

1. Đất đai

Thực hiện hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022 theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Phối hợp thực hiện công khai phương án bồi thường các công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ Trung tâm Y tế huyện Nam Đông đến cầu Lê Nô; công trình khu quy hoạch TĐC tổ dân phố 1; Công trình các hạng mục còn tồn tại dự án cao tốc La Sơn – Túy Loan.

Phối hợp vận động các hộ gia đình cá nhân chưa thống nhất Phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình: Khu quy hoạch tái định cư phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ Trung tâm Y tế huyện Nam Đông đến cầu Lê Nô; Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện Nam Đông tại Đường Nguyễn Thế Lịch theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

Phối hợp hòa giải 01 trường hợp tranh chấp đất đai ở tổ dân phố 4. Kết quả hòa giải thành.

2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn thị trấn là 1028 hộ, với tổng số dân là 4.435 người, trong đó dân tộc thiểu số 11 hộ, 56 người.

3. Lao động

Lực lượng lao động của địa phương 2.924 người, trong đó: Nữ 996 người, chiếm 34,06%. Đã qua đào tạo 1.422 người, chiếm 48,63%. Số người đang làm việc và có nhu cầu làm việc 2.224 người. Lao động thất nghiệp (chưa có việc làm ổn định) 5 người.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 1.993 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 271 người chiếm 13,59%; Công nghiệp XD - GTVT: 1.722 người chiếm 86,40%; Dịch vụ: 931 người chiếm 58,19%.

3.1. Công tác giải quyết việc làm

-hực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là phát triển thương mại, dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ... và tham gia làm việc tại công ty KIMSORA, công ty An Phú, hiện nay địa phương có 55 người đang làm việc ổn định tại công ty.

Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình 120: Quỹ cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một chương trình đã tham gia vào việc tạo việc làm cho lao động nông thôn thông qua cho vay hỗ trợ các dự án nhỏ nhằm tạo thêm việc làm, được quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đối tượng vay vốn là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vốn vay được sử dụng vào việc sau: Mua sắm nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh; Từ đầu năm đến nay Chi nhánh NHCSXH đã cho vay 65 hộ, giải quyết được 71 lao động, giải ngân 2,9 tỷ đồng.

3.2. Công tác xuất khẩu lao động

Địa phương đã tuyên truyền công tác đưa người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nhiều hình thức; Phối hợp các đoàn thể, với các Công ty được Sở Lao động- TB&XH tỉnh thẩm định đơn hàng: như công ty CPTM Tam Quy; Công ty CP đầu tư nhân lực số 01 Hà Nội; Công ty CP kết nối nhân lực Việt; Công ty CP đào tạo và phát triển công nghiệp Hà Nội tại Đà Nẵng; Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Quinn Hà Nội; Công ty CP đầu tư TM Quốc tế Vinasem Việt Nam; Công ty CP phát triển quốc tế Nhật Việt JVJSC; Công ty TNHH MTV đào tạo và cung ứng nhân lực Hauri; Công ty TNHH Thương mại và nhân lực quốc tế FLC, công ty Dstas , công ty SULECO thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến trên phần mềm của trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh. Trong quý I đầu năm 2023 đã có 05 người lao động sang làm việc và học tập tại Úc, Nhật Bản, Nga.

III. Nhiệm vụ của quý II

Tiếp tục chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, vận động công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương.

Thực hiện kế hoạch số 66/KH- UBND ngày 24/02/2023 của UBND huyện Nam Đông về việc Triển khai thực hiện các Kết luận thanh tra từ năm 2015 đến nay.

Tổ chức mời các ban ngành cấp huyện tháo gỡ 12 trường hợp gặp vướng mắc không cấp đổi được đã đề xuất đề nghị cấp đổi cho nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 82 /KH-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của UBND thị trấn Khe Tre về Thực hiện kết luận Thanh tra số 02/KL-UBND ngày 28/6/2021 của UBND huyện Nam Đông về Chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND thị trấn Khe Tre.

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ QLNN về BVMT, tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tỷ lệ thu gom trên địa bàn ước đạt 100%.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý I và phương hướng nhiệm vụ của quý II năm 2023./.

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Chủ tịch, P. chủ tịch UBND thị trấn;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Vĩnh lộc